

**Bảng câu hỏi cho Ứng cử viên trong Cuộc Bầu cử chức vụ Chương quản
Vị trí 6, Vị trí trong lá phiếu 2**

TÊN: Don Ryan

SỐ NĂM TẠI CFISD: 49

PHÂN KHU: Wortham Villages

NGHỀ NGHIỆP: chủ sở hữu Tập đoàn Bảo hiểm Cy-Fair

NGƯỜI PHỐI NGÃU: Julie Ryan

CÁC CON: Wesley Ryan—Tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Cy-Fair năm 2009 (Người phối ngẫu là Loriann Ryan và con trai Ford Ryan). Allie Ryan Paine—Tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Cy-Fair năm 2012 (Người phối ngẫu Michael Paine). Tanner Ryan—Tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Cy-Fair năm 2017

Tại sao ông lại quyết định sinh sống tại CFISD?

Tôi đã được nuôi dạy và lớn lên trong cộng đồng của chúng ta, và đã theo học ở Trường tiểu học Lamkin, Trường Trung học Cơ sở Arnold và Trung học Phổ thông Cy-Fair. Cộng đồng ở đây, các giáo viên và huấn luyện viên của tôi có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của tôi và chúng tôi đã muốn các con cháu của mình có được trải nghiệm đó. Tôi và Julie đã quyết định sống ở CFISD và quyết định đó đã mang đến cho con cái chúng tôi những cơ hội vô biên, giúp chúng có thể thành công trong những dự định tương lai. CFISD là cộng đồng tốt nhất để gây dựng một gia đình, để có được nền giáo dục hàng đầu và có những tình bạn bền chặt suốt cuộc đời.

Hiện tại ông có là một tình nguyện viên tại CFISD không? Nếu có, tại (các) trường nào?

Có, Tôi là Tình nguyện viên Toàn cầu của CFISD và đã dành thời gian ở một số cơ sở của chúng ta. Trường Tiểu học Adamy, Trường Tiểu học Lamkin (Người cố vấn), Trường Trung học Cơ sở Arnold và Trường Trung học Phổ thông Cy-Fair là những trường học chính mà tôi đã dành thời gian làm tình nguyện khi các con tôi còn đi học.

Ông đã từng là một tình nguyện viên tại CFISD chưa (liệt kê các năm)?

Hãy liệt kê sự tham gia của ông tại trường CFISD và/hoặc trong các hội phụ huynh học khu, hợp tác kinh doanh và/hoặc ủy ban trong học khu.

Ủy viên Hội đồng CFISD, Tình nguyện viên Toàn cầu CFISD, Cố vấn CFISD, Người bạn đồng hành Xe buýt CFISD, Thành viên Trọn đời Câu lạc bộ Tăng cường Hoạt động Thể thao Trường

Trung học Phổ thông Cy-Fair, Tình nguyện viên PTO, Tình nguyện viên Read Across America, Thành viên Phòng thương mại Cy-Fair, Huấn luyện viên Tình nguyện Hiệp hội Thể thao Cy-Fair.

Hãy nêu bất cứ lĩnh vực nào khác trong đó ông đã ủng hộ CFISD, không bao gồm trường học trong câu hỏi trước đó.

Cuộc thi chạy Fun Run của Tổng giám đốc học khu và sự kiện Go Public của các trường học Texas. Các chương trình FFA của CFISD. Gặp gỡ các Đại diện dân cử của Tiểu bang với tư cách là người ủng hộ cho CFISD.

Hãy nêu những tổ chức tại Cy-Fair mà ông hiện đang tham gia, bao gồm các chức vụ đã đảm nhiệm.

Hiệp hội các quan chức thể thao Texas, Cựu thành viên của Hiệp hội Hội đồng trường học Texas. Ủy ban Kiểm soát Kiến trúc Wortham Villages.

Xét đến các kỹ năng và tài năng của ông, ông sẽ có đóng góp tích cực nào trong cương vị ủy viên của Hội đồng Chương quản?

Tôi là thành viên của một đội đã dẫn dắt học khu của chúng tôi vượt qua một số thời kỳ khó khăn và phát triển chưa từng có. Tôi có niềm đam mê với giáo dục công lập và là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa đã thực hiện các chương trình mang đến cho mọi học sinh cơ hội theo đuổi đam mê của mình. Sự hợp tác với các thành viên hội đồng là rất quan trọng và việc lắng nghe mối quan tâm và cơ hội từ các bên liên quan của chúng tôi (phụ huynh, học sinh và nhân viên) góp phần thiết yếu trong nhiệm kỳ của tôi với tư cách là thành viên hội đồng. Tôi cam kết tiếp tục làm việc với các thành viên hội đồng để đưa học khu của chúng ta phát triển hơn nữa.

Trách nhiệm của Hội đồng Chương quản là gì?

Vai trò của hội đồng là thuê Tổng giám đốc Học khu, thiết lập mục tiêu, phê duyệt ngân sách, hợp đồng, bổ nhiệm nhân sự và hoạch định chính sách cho học khu. Hội đồng của chúng ta cũng đã cam kết sẽ đến thăm các cơ sở trong năm để tận mắt chứng kiến những điều tuyệt vời đang diễn ra tại các cơ sở của chúng ta. Mặc dù đây không phải là trách nhiệm của hội đồng, nhưng nó thể hiện cam kết với học sinh và nhân viên của chúng tôi rằng chúng tôi ủng hộ giáo dục công lập.

Mối quan hệ chương quản tích cực trong Hội đồng có vai trò như thế nào trong ảnh hưởng đến thành công của học sinh?

Hội đồng được coi là một nhóm gồm 8 người, bao gồm cả tổng giám đốc của chúng tôi, và các mối quan hệ tích cực giữa các chương quản có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của học sinh chúng ta. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng ý, nhưng bằng cách tôn trọng lẫn nhau và đánh giá cao sự khác biệt về quan điểm, chúng tôi nêu tấm gương về những gì có thể đạt được bằng sự cộng tác. Một thành viên hội đồng nên đưa ra mọi quyết định dựa trên những gì có lợi nhất cho tất cả học sinh và các bên liên quan.

Đâu là những thách thức lớn mà học khu phải đối diện, và giải pháp khả dĩ nào để giải quyết những vấn đề đó?

Vấn đề lớn nhất mà CFISD đang phải đối mặt hiện nay là đại dịch COVID-19 và đảm bảo rằng học sinh và nhân viên của chúng ta ở trong một môi trường an toàn và vô trùng mà sẽ phù hợp để tổ chức giảng dạy trực tiếp. Việc dọn dẹp sâu trong khuôn viên của chúng ta, cung cấp chất sát khuẩn tay, chất khử trùng, vòi xịt và khăn lau đã cho phép CFISD giữ cho mọi cơ sở luôn mở cửa trong năm học cuối cùng của chúng ta. Chúng tôi đã nhận thấy khoảng cách giữa học sinh học trực tiếp và học trực tuyến và đang thực hiện các bài hướng dẫn, lớp học hè miễn phí và các chương trình khác để giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong môi trường học trực tuyến. Giải quyết từng nhu cầu của học sinh do hậu quả của đại dịch là rất quan trọng.